

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 5 NBT	คลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และคณะ ร่วมเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว รพ.เพชรบูรณ์ สาขาลองศาลา ซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดบริการอย่างเป็นทางการ และได้รับงบประมาณอาคารตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ทั้งนี้ สธ.ได้ปฏิรูประบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิหรือบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดใน รพ. โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง มีเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น 110 แห่ง ซึ่งรพ.เพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 16 จังหวัดนำร่อง ระยะแรก ในปี 2559 และเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณ 44 ล้านบาท สร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว
แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับผอ.รพ.ทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลและสั่งการดูแลสุขภาพประชาชนกรณีโรคไข้เลือดออก ว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกตอนนี้ถือว่าดีขึ้น ยอดผู้ป่วยตั้งแต่เดือนส.ค.ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตาม พบอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นในกลุ่มผู้ใหญ่ เพราะไม่ได้ระวังตัวคิดว่าเป็นเพียงไข้หัวตึงซื้อยากินเอง เมื่ออาการรุนแรงถึงขั้นช็อกจึงรักษาไม่ทัน พร้อมทั้งเตือนประชาชนว่าไข้เลือดออกเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ห้ามซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน เป็นต้น ระวังอย่าให้ยุงกัด และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย มติชน	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีมีข่าวประชาชน จ.นครศรีธรรมราชฆ่าและเนื้อโคที่ตายจากเชื้อพิษสุนัขบ้าจำหน่ายและรับประทาน แล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อ น้ำลายไหล ว่า ได้สอบถามกับทางจังหวัดแล้วยืนยันไม่มีผู้ที่มีอาการดังกล่าว ขออย่าว่าหากมีสัตว์ป่วยตาย ห้ามนำมารับประทานเด็ดขาด เพราะเสี่ยงได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า และที่ร้ายแรงกว่าคือเชื้อแอนแทรกซ์ และฝากถึงคนที่เลี้ยงสุนัข และแมวขอให้พามาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วย ส่วนกรณีคือการทำอาหารสัตว์จรจัด ที่ควรทำคือ เมื่อเลี้ยงสุนัข แมวไม่ไหว หรือเจอสุนัข แมวจรจัด ควรแจ้งปศุสัตว์เพื่อเข้าไปดำเนินการ และขออย่าว่าเรามีวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ได้ผลดี แต่หากเกิดการติดเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตคือ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นคนเลี้ยงต้องพาสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ถ้าถูกกัด ช่วน เลีย ให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินการรับวัคซีน ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนมีเพียงพอ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีประชาชนฆ่าและเนื้อวัวที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ว่า โรคพิษสุนัขบ้าในคนมีระยะฟักตัวเฉลี่ย 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ผู้ที่ฆ่าและหรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจะมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสารคัดหลั่ง ทั้งเลือดและน้ำลายของสัตว์ ส่วนกลุ่มเสี่ยงรองลงมาคือ ผู้ที่ปรุงประกอบอาหารหรือสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบ ผู้ที่กินเนื้อสัตว์แบบดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ส่วนผู้ที่กินเนื้อสัตว์ปรุงสุกถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ แต่ทั้งหมดต้องเฝ้าระวัง ดังนั้น อย่านำสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยตายผิดปกติมาฆ่าและปรุงเป็นอาหาร และไม่ขายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ตายโดยไม่สวมเครื่องป้องกัน เพราะนอกจากโรคพิษสุนัขบ้ายังเสี่ยงเป็นโรคแอนแทรกซ์ โรคบรูเซลโลสิส และโรคไข้หูดอีกด้วย

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปริงนิวส์	<p>โรคไข้หวัดใหญ่-ปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักในบางพื้นที่ อากาศมีความชื้นสูงขึ้น เชื้อไวรัสและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำลง เสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และปอดบวมได้ง่าย จากข้อมูลของสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-10 ก.ย. 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 107,520 ราย เสียชีวิต 18 ราย ผู้ป่วยเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานอายุ 15-24 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 25-34 ปี และ 35-44 ปี กลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ปอดเรื้อรัง เบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรพบแพทย์ทันที วิธีป้องกันยัดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด สำหรับโรคปอดบวมพบผู้ป่วย 188,351 ราย เสียชีวิต 139 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 55-65 ปีขึ้นไป วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>อุทกภัย-ดินถล่ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ว่า ขณะนี้ภาพรวมดีขึ้น มีรพ.ในสังกัดน้ำท่วม 3-4 แห่ง คาดว่าไม่นานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สกลนคร ฉะเชิงเทรา และสตูล ได้กำชับให้ติดตามโรคที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลด ทั้งโรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง และโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนสถานการณ์ดินถล่มที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีทีมของรพ.ลงพื้นที่แล้ว จากการประสานกับสสจ.แม่ฮ่องสอน พบว่าอยู่ระหว่างค้นหาผู้สูญหายอีก 7 คน ส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่รพ. ไม่มีรายใดอาการรุนแรง แต่ต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอุน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ถูกดินถล่มทับบ้านพักหลายหลัง ล่าสุด พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเด็กหญิงวัย 2 ขวบ มีผู้สูญหาย 7 คน เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 11 คน รักษาตัวอยู่ในรพ.ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ 8 คน และ รพ.แม่สะเรียง 3 คน</p> <p>ด้าน นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีฝนตกชุก ทำให้เชื้อก่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีความเสี่ยงเกิดโรคปอดบวมด้วย ดังนั้นหากมีอาการแสดงขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที และป้องกันด้วยมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"</p> <p>นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. กล่าวว่า อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.-18 ก.ย.นี้ จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่มในพื้นที่ 23 จังหวัด และจากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุมังคุด (MANGKHUT) จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยช่วงวันที่ 18-19 ก.ย.นี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ	<p>การใช้ยาปฏิชีวนะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.ได้ดำเนินการตามนโยบายของสธ. ที่กำหนดให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้สมุนไพรรักษาหลายโรครวมในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ซึ่งร้อยละ 90 ไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ รักษาตามอาการ และใช้สมุนไพรรักษาหลายโรครวม เนื่องจากมีผลการทดลองที่พิสูจน์แล้วว่าใช้รักษาไข้หวัดเจ็บคอได้ดีแทนยาปฏิชีวนะ หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์</p> <p>ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน ผอ.ไทยเอิร์ธ กล่าวว่า ปัจจุบันสมุนไพรรักษาหลายโรครวมเป็นที่รู้จักทั่วโลก และใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย หากเริ่มมีอาการแล้วรับประทานทันทีจะได้ผลดี เพราะฟ้าทลายโจรจะไปเพิ่มภูมิคุ้มกันกำจัดไวรัสออกจากร่างกาย</p>
สวท.	<p>รพ.จิตเวช จ.พิษณุโลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณ 38.1 ล้านบาท ก่อสร้างรพ.จิตเวชที่ จ.พิษณุโลก ขนาด 150 เตียง เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาการรุนแรงซับซ้อน ประจำเขตสุขภาพที่ 2 ระยะแรกจะเปิดให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยทางจิตแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชม. และเตรียมเพิ่มบริการผู้ป่วยในในช่วงต่อไป
สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น โพสต์ทูเดย์	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พงษ์พัฒน์ ชุ่มสีดา สสอ.บัวใหญ่ เปิดเผยว่า จากการสุ่มตรวจเลือดเกษตรกรในพื้นที่ 10 ตำบล 132 หมู่บ้าน พบว่าเกษตรกรร้อยละ 5 มีสารพิษตกค้างในกระแสเลือด บางรายอยู่ในระดับอันตรายเกินกว่าค่ามาตรฐาน ดังนั้น เกษตรกรควรเพิ่มความใส่ใจในการป้องกันตนเอง โดยการอ่านฉลากข้างขวดสารเคมีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งเก็บอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสารเคมีแยกจากอุปกรณ์อื่น ๆ และแยกทิ้งขวดสารเคมีเฉพาะในขณะอันตราย ส่วนผู้บริโภคทั่วไป ควรล้างผักผักด้วยน้ำเปล่าหลาย ๆ ครั้ง รวมถึงบริโภคสมุนไพรเพื่อช่วยในการขับพิษ เช่น รางจืด</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ส.ค. มีเกษตรกรจากหลายอำเภอของ จ.นครราชสีมา เข้ามารักษาอาการป่วยจากผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช อาทิ ชายวัย 50 ปี จาก อ.บัวลาย อาชีพทำสวนผักถูกยาฆ่าแมลงซึมเข้าที่นิ้วมือที่เป็นแผลจนนิ้วมือนำเปื้อย แพทย์ต้องตัดนิ้วมือทิ้ง</p>
สำนักข่าวไทย	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนพบการโฆษณาขายยา เจลสอดสมุนไพรรักษาโรค ทำให้ภายในสะอาด ฟิตกระชับ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบเฟซบุ๊ก NUNOOK NA KA (แม่ค้า ยานม) มีการแสดงภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AURA FIT และโฆษณาด้วยข้อความโอ้อวดเกินจริง ในลักษณะรักษาตกขาว ฟิตกระชับ คืนความสาว เมื่อตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากระบบสืบค้นข้อมูลของ ออย. ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงถือเป็นการจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ออย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>การขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอบทความ ภก.ฉัตรชัย พานิชศุภกรณ์ เกษีชรชำนานุกรม สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ออย. เสนอผลการศึกษาเรื่อง "ปัญหาวิกฤติเครื่องสำอางผิดกฎหมายและทางออกด้วยมาตรการทางปกครอง" ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 ว่า ในเดือนเม.ย. 2561 ไทยมีปริมาณจดทะเบียนเครื่องสำอาง 685,009 รายการ สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นสาเหตุสำคัญของความเสี่ยงจากการใช้เครื่องสำอางที่มีการผลิตไม่ตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยผลการศึกษาในปีงบประมาณ 2558-2560 พบเรื่องร้องเรียนด้านเครื่องสำอาง 230, 225 และ 262 เรื่อง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 64.01% การโฆษณา 27.19% และสถานที่ 8.78% ในส่วนที่เรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น แสดงฉลากไม่ถูกต้อง 42.04% ไม่ปลอดภัย 26.58% ไม่จดทะเบียน 17.43% ปลอม 10.02% และไม่มีคุณภาพตามที่กล่าวอ้าง 3.93% นอกจากนี้ ยังพบเครื่องสำอางผิดกฎหมายถูกร้องเรียนซ้ำจำนวนมาก ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ ออย. ได้นำไปใช้กำหนดรูปแบบการเฝ้าระวังเครื่องสำอางผิดกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 เพื่อเฝ้าระวังและจัดการปัญหาเครื่องสำอางผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ยาใหญ่ การเมือง	<p>ยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข สนช. เปิดเวทีสัมมนาเตือนภัยยาลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้มาตรฐาน ที่นิยมนำดาราคาเป็นพรีเซนเตอร์ เนื่องจากการตรวจสอบภาครัฐยังดูแลไม่ทั่วถึง กระตุ้นกระแสสังคมหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ เลิกพึ่งยาโดยไม่จำเป็น</p>
เว็บไซต์Hfocus	<p>เชื้อโคลิฟอร์มในร้านนมปั่น</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุ๊ค วัวล้วน ๆ ไม่มีอันตรายผสม โพสต์ข้อความประกาศปิดร้านเพื่อหยุดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด ในวันที่ 18-19 ก.ย.นี้ โดยจะชี้แจงอย่างเป็นทางการในวันนี้ (19 ก.ย. 2561) หลังจากออย.ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มในนมพาสเจอร์ไรซ์บรรจุถุง</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>ร้องเรียน รพ.ชัยนาทเรนทร</p> <p>-เสนอข่าว นายพิริยะ บุญพรหมพงศ์ รอง ผอ.รพ.ชัยนาทเรนทร กล่าวถึงกรณี.ญ.ภคพร ลือพัศตร์ อายุ 11 ปี เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาอาการปวดท้อง ว่า ทางรพ.เสียใจกับการสูญเสียและรู้สึกเห็นใจญาติ แต่อยากให้เห็นใจแพทย์และพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักและทุ่มเท หากเป็นความผิดพลาดของบุคลากร รพ.มีระเบียบในการดำเนินการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ mthai.com มติชนออนไลน์	<p>ชัดเจน ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ขอว่าอย่าใช้ถ้อยคำรุนแรง หยาดคาย ขอให้ใช้สติ ซึ่งรพ.จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ถาวร สายสวรรค์ รอง ผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ และ นพ.ทงศักดิ์ หอมทรัพย์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ชยันนาทเรนทร แถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยของญาติ 2 ประเด็น ประเด็นแรก เรื่องการไม่ระบุชื่อแพทย์ผู้ให้การรักษา เป็นความผิดพลาดจริง และขอโทษที่ทำให้ญาติไม่สบายใจ แต่รพ.ขอปกปิดชื่อแพทย์ไว้ เพื่อรักษาขวัญกำลังใจของคนทำงาน ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องใบรับรองการตายไม่ได้รับусаเหตุการณ์ตาย เป็นเพราะแพทย์ยังตรวจไม่พบเชื้อจากเลือด จึงยังไม่สามารถชี้ชัดได้ และเพื่อใช้เป็นเหตุผลประกอบการส่งศพไปผ่าตรวจพิสูจน์โดยละเอียดเบื้องต้น รพ.จะได้รับผลการตรวจเลือดและเนื้อเยื่อจากแล็บที่กทม. ภายใน 2 สัปดาห์นี้ จึงจะสามารถสรุปได้ว่าน้องวิวเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด</p>
ข่าวสด	<p>กายภาพบำบัด ศูนย์สิรินธรฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้จัดตั้งงานกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยมีเป้าหมายให้บริการที่ตอบสนองต่อการเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพระดับชาติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์</p> <p>ด้าน นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรฯ กล่าวว่า กลุ่มโรคที่เปิดให้บริการ ได้แก่ โรกระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่มาด้วยอาการปวด ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยโรค Office Syndrome ที่มีอาการปวดจากการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การใช้มือถือเป็นเวลานานและต่อเนื่อง และผู้สูงอายุที่มีโรคที่เกิดจากความเสื่อม อีกกลุ่มโรคหลักที่สำคัญ คือ โรกระบบประสาทสมองและไขสันหลัง รวมถึงผู้ป่วยเด็กสมองพิการแต่กำเนิด ซึ่งสถาบันมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วยและคนพิการกลุ่มนี้ในระยะฟื้นฟู โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้นำเทคโนโลยีฟื้นฟูการเคลื่อนไหวเข้ามาฝึกผู้ป่วย ได้แก่ หุ่นยนต์ฝึกเดิน เครื่องฝึกการทรงตัว อุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น</p>
ข่าวสด คอลัมน์ สปอร์ตสแควร์	<p>อี-สปอร์ต</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึง นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต อนุมัติกำหนดเปิดแผนกถึง กกท. อนุมัติให้การรับรองสมาคม E-SPORT เป็นกีฬา ด้วยความห่วงใยเด็ก เนื่องจากวงการกีฬาทั่วโลกและองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ยอมรับการแข่งขันวิดีโอเกมว่าเป็นกีฬา ด้วยเหตุผลว่าการเล่นมากเกินไปจะนำไปสู่โรคติดเกมได้ ซึ่งมุมมองวิสัยทัศน์เช่นนี้ เชื่อว่าคงจะต่อยอดให้ผู้คนได้สรรเสริญ ยิ่งเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง</p>
ข่าวสด	<p>เดือนร้อยไหม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงการร้อยไหมเพื่อปรับรูปหน้า ว่า ปัจจุบันไม่มีการศึกษาทางการแพทย์ที่แน่ชัดถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในระยะยาว จึงต้องพิจารณาผลที่ได้รับและผลกระทบที่อาจจะเกิดก่อนรับบริการอย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งแนะนำให้ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำจิตใจให้แจ่มใส จะช่วยให้เกิดความสวย-หล่อทั้งภายนอกและภายในได้โดยไม่ต้องอาศัยการศัลยกรรมหรือเทคนิคเสริมความงาม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ที่เว็บไซต์สปรศ. MRD-HSS.MOPH.GO.TH ส่วนรายชื่อแพทย์ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา WWW.TMC.OR.TH และตรวจสอบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเสริมความงามได้ที่เว็บไซต์สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย WWW.PLASTICSURGERY.OR.TH</p>
ไทยโพสต์	<p>รพ.กระบี่รณรงค์ลดขยะพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว รพ.กระบี่จัดกิจกรรมรณรงค์ห้วยป่นโตกินมือเที่ยง ให้แพทย์ พยาบาลห้วยป่นโตมากินข้าวด้วยกัน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>วิตามินโพลี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรณ ก่อวิริยกุล นพ.สจจ.เลย ระบุว่า ไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 700,000 คน ในจำนวนนี้มีเด็กพิการแต่กำเนิดปีละประมาณ 30,000 คน เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ พิการแขนขา ไม่มีรูทวาร หลอดประสาทไม่ปิด และกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ซึ่งการรับประทานวิตามินโพลีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงลูกพิการแต่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กำเนิดได้ 30-50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หากวางแผนจะตั้งครรภ์จะต้องกินโฟลิกวันละ 1 เม็ด ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถรับประทานโฟลิกเพื่อป้องกันโรคโลหิตจาง โรคอัลไซเมอร์ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ สำหรับคู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตร สามารถขอคำแนะนำและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คลินิกวางแผนครอบครัว รพ.ใกล้บ้านทุกแห่ง
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ระบบสุขภาพไทย</p> <p>-เสนอความโดย ดร.เฉลิมพล ไททองกร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างรพ.รัฐกับเอกชน ได้แก่ 1. ต้นทุนการบริหารจัดการ โดยของรพ.รัฐมาจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งต้องรอประจำปีและเงินบำรุงร่อยหลอลงเรื่อยๆ ขณะที่รพ.เอกชน มาจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถขยายกิจการได้อย่างไม่มีขีดจำกัด 2. เป้าหมายการให้บริการ รพ.เอกชนมองที่ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ ขณะที่รพ.รัฐอยู่ที่ความไม่สามารถใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามงบประมาณเป็นสิ่งจำเป็น หากรัฐไม่เปลี่ยนนโยบายเป็นร่วมจ่ายก็อาจทำให้รพ.ล้มละลายได้ ส่วนความหวังเรื่องระบบประกันสุขภาพทำให้ไม่มีคนล้มละลายจากค่ารักษานั้น จะทำให้จุดทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการล้มละลายไปพร้อมกัน นอกจากนี้ รพ.รัฐต้องรับภาระขาดทุนหนักจากการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่เมื่อเจ็บป่วยไม่มากจะเข้ารพ.เอกชน แต่เมื่ออาการหนักจะมาย้ายมารพ.รัฐ กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch